



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2579 หน้า 1,10

Col.Inch : 46.12 Ad Value : 69,180 PRValua (x3) : 207,540

ศาลปกครองร้อยคดี
ค่าโง่คลองด่าน 10
มูลค่า 9 พันล้าน
นัดชี้ขาด 6 มี.ค.นี้

ศาลปกครองชี้ขาดร้อยคดี 'ค่าโง่คลองด่าน' 6 มี.ค.

ผู้จัดการรายวัน360 - ศาลปกครองกลางนัด 6 มี.ค. พิพากษาคดีร้อยคดีค่าโง่คลองด่าน กว่า 9 พันล้านบาทใหม่ ตามคำร้อง ที่กระทรวงการคลังและกรมควบคุมมลพิษ

วานนี้ (7 ก.พ.) ศาลปกครองกลาง ได้นั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่กระทรวงการคลัง และกรมควบคุมมลพิษ ขอให้ศาลพิจารณาคดีจ่ายค่าชดเชยความเสียหายในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านใหม่ และเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ให้กรมควบคุมมลพิษชดเชยค่าเสียหายจำนวนกว่า 9 พันล้านบาท ให้กับ 6 บริษัทร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ซึ่งมี บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นแกนนำ โดยในการพิจารณาคดีครั้งนี้ ไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ารับฟัง แต่มีรายงานว่า

ตุลาการผู้แถลงคดีได้แถลงความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาวินิจฉัยขององค์คณะ โดยมีความเห็นเสนอองค์คณะว่า มีหลักฐานใหม่ในคดีอาญา จึงควรที่องค์คณะจะพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กรมควบคุมมลพิษ ชดเชยค่าเสียหายให้กับ 6 บริษัทร่วมค้าเสีย

อย่างไรก็ตาม หลังตุลาการผู้แถลงคดีแถลงความเห็นเสร็จสิ้นแล้ว องค์คณะนัดคู่กรณีฟังคำพิพากษาคดีนี้ ในวันที่ 6 มี.ค. 61



ตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษ เดินทางมาตามคำสั่งศาลปกครองที่นัดพิจารณา คดีโครงการบำบัดน้ำเสีย ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ หรือ คดี คลองด่าน ที่ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ วานนี้ (7 ก.พ.)

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวศาลปกครอง สูงสุด ได้มีคำสั่งให้ศาลปกครองกลาง รับคำร้องที่กระทรวงการคลัง และ กรมควบคุมมลพิษ ขอให้พิจารณา คดีใหม่ไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 ส่วนคดีอาญาที่มีการอ้าง ว่าเป็นหลักฐานใหม่นั้น น่าจะหมายถึง คดีที่ ศาลอาญาแผนกคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ มีคำพิพากษา เมื่อปี 2558 ให้จำคุก นายปภิต

กิริะวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุม มลพิษ (คพ.), นายศิริชัย ไพโรจน์- พิบุรณ์ อดีต รองอธิบดี คพ. และ นางยุวรี อินนา ผอ.กองจัดการ คุณภาพน้ำ คนละ 20 ปี ฐานเป็น เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดซื้อ จัดการรักษา

ทรัพย์สินใดๆ ใช้อำนาจโดยทุจริต ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 โดยร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้ใช้ที่ดิน ของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ พิชเซอร์ จำกัด บริษัทในเครือการ ก่อสร้างโครงการ และเอื้อประโยชน์ ให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ให้ได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญา โครงการกับกรมควบคุมมลพิษ รวม ทั้งให้ผ่านคุณสมบัติในการประกวด ราคา และเพิ่มวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย.